

... Những điều cần biết để cử hành Năm Thánh 2025 (tiếp theo)

- Việc bước qua các Cửa Thánh tại các Đền Thờ tượng trưng cho hành trình hoán cải và nhận lãnh ân xá, là những ân sủng đặc biệt để tha tội.
- Trong Năm Thánh, các tín hữu có thể nhận được ơn toàn xá. Theo đức tin Công Giáo, ân xá là sự tha thứ cho hình phạt mà con người phải gánh chịu vì tội lỗi mình. Một tập tục cổ xưa của Kitô giáo, toàn xá là dấu hiệu của sự tha thứ trọn vẹn của Thiên Chúa.

Điều Kiện Để Lãnh Ôn Toàn Xá Trong Năm Thánh 2025

Sắc Lệnh Ban Ân Xá Năm Thánh 2025 của Tòa Ân Giải Tối Cao chỉ ra những điều kiện cho một tín hữu lãnh ơn Toàn Xá như sau:

1. Lãnh nhận các bí tích

Tòa Ân Giải, định nghĩa mình là “tòa của lòng thương xót”, nhắc lại những điều kiện thông thường: **Bí tích Hòa Giải, Rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.** “*Các tín hữu thực sự sám hối, thoát khỏi sự ràng buộc với tội lỗi và được thúc đẩy bởi tình thần bác ái, trong Năm Thánh, được thanh tẩy bằng bí tích Sám hối và được nuôi dưỡng bằng việc rước lễ, sẽ cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha, sẽ nhận được từ kho tàng của Giáo hội một ơn toàn xá.*”

Tuy nhiên, để lãnh nhận ơn toàn xá, các tín hữu phải thực hiện một cuộc hành hương hoặc một hành vi thương xót hoặc sám hối.

2. Thực hiện một cuộc hành hương hoặc viếng thăm các nơi thánh

a. Hành hương: Việc tham gia một thánh lễ hoặc một buổi cử hành ở một nơi gắn liền với Năm Thánh trong chuyến hành hương sẽ cho phép được hưởng ơn toàn xá. Do đó, có thể băng qua cửa thánh ở một trong bốn vương cung thánh đường ở Rôma (Thánh Phêrô, Gioan Lateran, Đức Bà Cả, Phaolô Ngoại Thành), ba vương cung thánh đường của Đất Thánh (Mô Thánh ở Jerusalem, Giáng sinh ở Bêlem và Truyền tin ở Nadarét), hoặc ở bất kỳ địa điểm nào khác được lựa chọn bởi Giám Mục địa phương. Cuộc hành hương phải duy trì “*sức mạnh biểu tượng của nó, đến mức thể hiện nhu cầu thiết tha hoán cải và hòa giải.*”

b. Viếng địa điểm Năm Thánh: Ngoài những cuộc hành hương, việc viếng thăm một địa điểm Năm Thánh cho phép các tín hữu hưởng nếm lòng thương xót của Thiên Chúa: “*Ở đó, họ sẽ sống một thời gian cầu nguyện và suy niệm thích hợp, được kết thúc bằng Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và lời cầu xin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.*” Địa điểm viếng gồm các nơi hành hương kể trên, và khoảng 10 nhà thờ ở Rôma, hai vương cung thánh đường ở Assisi, các đền thánh quốc gia và quốc tế và bất kỳ địa điểm nào mà Giám Mục địa phận có thể chọn.

Đối với những người không thể đi lại vì những lý do chính đáng, họ “*sẽ được hưởng ơn toàn xá Năm Thánh với cùng những điều kiện, được hiệp nhất về mặt tinh thần với các tín hữu có mặt, đặc biệt khi những lời của Đức Thánh Cha và các Giám Mục giáo phận được truyền lại bằng các phương tiện truyền thông.*”



St. Vincent Liem Centre

95 Mount Alexander Road, Flemington, Vic. 3031

Email: tuyenuyvs@gmail.com

Website: www.vinhsonliem.org

Ngày 5.1.2025

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH – NĂM C

THÔNG TIN TRONG TUẦN

1. Cộng Đoàn chân thành cảm ơn các ông bà, anh chị thiện chí đã giúp tháo dỡ Hang Đá, Lễ Đài, vật liệu trang trí, thu dọn sân Trung Tâm; Ban Âm Thực dọn bữa ăn ngon. Xin Chúa chúc lành cho quý vị và gia đình.
2. Cựu Ban Điều Hợp Liên Ca Đoàn Vinh Sơn Liêm thuộc ca đoàn Cecilia đã chính thức chuyển giao trách nhiệm cho tân Ban Điều Hợp thuộc ca đoàn Vô Nhiễm, nhiệm kỳ 2025-2026, gồm các anh chị: Trần Quang Dũng, Phạm Quốc Việt, Nguyễn Kim Tuyết, Nguyễn Triều Hạ Anh và Nguyễn Thụy Tuấn Anh. Hai cha tuyên úy và BMV cảm ơn cựu Ban Điều Hợp và chào đón tân Ban Điều Hợp. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các anh chị với ơn quảng đại phục vụ cộng đoàn.
3. Công trình làm mái che, hệ thống điện và thoát nước sẽ được tiếp tục từ ngày 6 tháng 1 đến khoảng 26 tháng 1 năm 2025. Trong thời gian này, chúng ta không thể đậu xe trong sân Trung Tâm; xin dùng cửa ra vào nhà nguyện và Trung Tâm từ đường Victoria.

SÔNG ĐẠO HÔM NAY

Những điều cần biết để cử hành Năm Thánh 2025

Năm Thánh 2025, với chủ đề “Người Hành Hương Trong Hy Vọng,” là một sự kiện quan trọng của Giáo hội Công Giáo, mang lại thời gian đổi mới tâm linh, ơn tha thứ và hành hương. Được Đức Giáo hoàng Phanxicô khai mạc vào ngày 24 tháng 12 năm 2024 với việc mở Cửa Thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô, Năm Thánh sẽ kéo dài đến ngày 6 tháng 1 năm 2026.

- Theo truyền thống, Năm Thánh được tổ chức 25 năm một lần, được bắt nguồn từ truyền thống Do Thái kỷ niệm năm thánh 50 năm một lần, tượng trưng cho việc tái lập mỗi quan hệ đúng đắn với Thiên Chúa, với nhau và với mọi tạo vật.
- Năm Thánh 2025 là cơ hội sâu sắc để các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới tham gia các hoạt động bác ái, tìm kiếm sự hòa giải và đào sâu đức tin của mình, thể hiện tinh thần hy vọng mà Giáo hội mong muốn lan tỏa trong thời gian thánh thiêng này. (xem tiếp trang sau)

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Đáp Ca: Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.

Tung Hô Tin Mừng: Allêluia, Allêluia – Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người - Allêluia.

Ngày 12/01/2025 – LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – NĂM C

Bài Đọc 1: Is 42:1-4,6-7; **Bài Đọc 2:** Cv 10:34-38;

Phúc Âm: Lc 3:15-16,21-32

Tuyên úy:

Lm. Phạm Minh-Uớc, SJ – 0405 466 276

Lm. Phạm Văn Ái, SJ – 0426 854 491

Ban Mục Vụ:

Trưởng BMV: Lê Bá Kông – 0478 126 888

Phó Nội vụ: Đặng Thị Hà – 0416 067 145

Phó Ngoại vụ: Nguyễn Thị Cẩm Lệ (Hằng)

– 0422 509 056

Thư ký: Trần Thanh Thúy – 0452 223 008

Thủ quỹ: Dương Minh Thiên – 0413 632 088



Đóng góp 3 lễ Giáng Sinh: \$6140

Chúa Nhật 29.12.2024

Lần 1: **\$1935**; Lần 2: **\$1315**

St. Vincent Liem - Bank Account:
BSB 083-355 - No: 628 745 710

THÁNH LỄ TẠI TRUNG TÂM

Thứ Bảy 6:00 PM

Chúa Nhật 8:45 AM

11:30 AM

5:00 PM

Thứ Ba, Năm, Sáu 6:30 PM

Thứ Tư 10:00 AM

* Giờ Lòng Chúa Thương Xót:

– Chúa Nhật: 3:00 PM

– Thứ Sáu đầu tháng: 3:00 PM

Thứ Năm hàng tuần có châu Thánh Thể và đọc kinh Mân Côi sau Thánh Lễ.

Giải tội: Trong giờ châu tội Thứ Năm. Hoặc liên hệ với Linh mục tuyên úy trước giờ lễ.

Rửa tội: Thứ Bảy cuối tháng 10:00 AM

Hôn Phối: Xin gặp Linh mục tuyên úy.

THỪA TÁC VIÊN Lời Chúa và Thánh Thể

Thứ Bảy - 04.01.2025

6:00pm B. Hạ Anh

B. Vũ Bích Trâm

Trao MTC: B. Liên On

Chúa Nhật - 05.01.2025

8:45am Thiều Nhi TT/Giới Trẻ

Trao MTC: Ô. Nguyễn Văn Hùng

Ô. Lê Văn Miện

11:30am Ô. Nguyễn Bá Sơn

B. Vũ Hồng Phương

Trao MTC: B. Tổng Thị Quế

5:00pm Ô. Nguyễn H. Tuấn

B. Nguyễn T. Vy

Trao MTC: Ô. Võ Minh Tân

TIN MỪNG CHO NGƯỜI TRẺ



EPIPHANY

The word Epiphany means "manifestation" or "showing forth." Jesus manifested himself to all people. Among those people, the Magi, or Wise Men, visited Jesus, offered Him gifts: gold, frankincense, and myrrh.

Gold is familiar to most of us. We associate gold with wealth and royalty. Frankincense was often used by priests for worship in the Temple. Myrrh is a perfume and was used to prepare a body after death. These gifts express both outside worship and inside love.

We are called on this day to give gifts to Jesus. Gifts are not just things. We can give actions and words that show our love for God and for other people. That inspires hope. What gift can you give Jesus that shows your love and hope for God and others, especially during this Holy Year of Hope 2025?

